
-สำเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศุภชัย  พันธไชย ประธานสภา อบต.ดอนมัน ศุภชัย  พันธไชย  
2 นายบุญทา  จูมเกษ รองประธานสภา อบต.ดอนมัน บุญทา  จูมเกษ  
3 นายมานพ  บุไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 มานพ  บุไธสง  
4 นายรวย  พวงกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.1 รวย  พวงกลาง  
5 นางทองใบ  แย้มลอย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 ทองใบ  แย้มลอย  
6 นายแสน  ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.2 แสน  ประดษิฐ์จา  
7 นางทองมา  เสนอกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 ทองมา  เสนอกลาง  
8 นางพรรณี  ทอนไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.3 พรรณี  ทอนไธสง  
9 นายสัมฤทธิ์  คำยาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 สัมฤทธิ์  คำยาง  
10 นายไพบูรณ์  โสรัมภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.4 ไพบูรณ์  โสรัมภา  
11 นางเกศกัลยา  จนัทชิัย สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.5 เกศกัลยา  จันทิชัย  
12 นายธีรพล  โพธิจักร สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.6 ธีรพล  โพธิจักร  
13 นายวโิรจน์  วรรณกัมมิโก สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.7 วิโรจน์  วรรณกัมมิโก  
14 นายแรม  คุ้มกลาง สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 แรม  คุ้มกลาง  
15 นายสุรชัย  สาโสภา สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.8 สุรชัย  สาโสภา  
16 นายจีรณะ  บุญเกิด สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.9 จีรณะ  บุญเกิด  
17 นายสบุรรณ  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 สุบรรณ  มโนรมย ์  
18 นายอภินนัท์  มโนรมย ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนมนั ม.10 อภินันท์  มโนรมย์  
19 นายอุทัย  สวุิชา เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อุทัย  สุวิชา  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 สิบเอกประทีป ปริเวสังข ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหนา้ที ่
นายก อบต.ดอนมนั 

สิบเอกประทีป ปริเวสังข์  

2 นางเรืองอุไร  มาตยน์อก ผู้อำนวยการกองคลัง  เรืองอุไร  มาตย์นอก  
3 นางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าสำนักปลัด ประภาภรณ์ 

โนนม่วง 
 



4 นางพชิญาอร  คูตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  ลา 
5 นายภัทร วงคล์ะคร ผู้อำนวยการกองชา่ง ภัทร วงค์ละคร  
     
     
     
     
     



 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่ อ ถึ งกำหน ด เวล านั ดป ระชุ ม  เล ขานุ ก ารสภ าอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต ำบ ลดอน มั น 
ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล 
ผู้ ม า ป ร ะ ชุ ม ที่ ไ ด้ ล ง ชื่ อ ไ ว้ เ มื่ อ ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม 
ไ ด้ ใ ห้ สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง เ รี ย ก ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล 
เ ข้ า ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ นั่ ง ต า ม เ ก้ า อ้ี ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ จั ด เ ต รี ย ม ไ ว้  
แยกต่างหากจากที่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 

นายอุทัย สุวิชา วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 ตาม 
(เลขานุการสภาฯ) มาตรา  56 แห่งพ ระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองค์ การบริหารส่ วนตำบล  พ .ศ . 2537 

ร ว ม ถึ ง ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้
อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ ำนวนสมาชิ กสภาองค์ ก ารบริหารส่ ว นตำบลทั้ งหมด เท่ าที่ มี อยู่  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  บัดนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครบองค์ประชุมแล้ว 
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 
2563 ครับ 

นายศุภชัย พันธไชย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ 
(ประธานสภาฯ)  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั 

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั สมยัสามัญ สมยัที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
1.1 การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 

นายศุภชัย พันธไชย ด้วย ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเดิมที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ)  ดอนมัน ซึ่งทา่นจะต้องปฏบิัติหน้าทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดว้ย 

ขอเชิญท่านได้กล่าวกับที่ประชมุสภาครับ 
ส.อ.ประทีป ปริเวสังข ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก  
(นายก อบต.) ท่าน ผม สิบเอกประทปี ปริเวสงัข์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โอนย้ายจาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิทร์ 
เพื่อมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
ขอฝากเนื้อฝากตัวกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันทุกท่าน  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 

นายศุภชัย พันธไชย ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมยัที่ 1  



(ประธานสภาฯ) ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรายละเอียดตามเอกสาร 
ขอสมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความไมส่มบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม 
เชิญเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอมติที่ประชุมครับ 

มี ท่ า น ใด จ ะ ข อ แ ก้ ไ ข ต ร ง ไห น ไห ม ค รั บ  ถ้ า ไ ม่ มี ผ ม ข อ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ฯ 
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  18 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  
นายศุภชัย  พันธไชย  วาระเพื่อทราบ ทา่น ผอ.กองคลังมีเร่ืองชี้แจงให้สภาทราบ เชญิครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางเรืองอุไร มาตย์นอก) เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ดฉิันขอขอบคุณสภา อบต.ทุกท่านที่ให้  
(ผู้อำนวยการกองคลัง)ความรว่มมือในห้วงที่ดิฉันรักษาการปลดั ปฏิบัติหนา้ที่นายก อบต. 

ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชนโดยส่วนรวม 
ขอขอบคุณอีกคร้ังค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1 การพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ในการจัดทำขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster 

นายศุภชัย  พันธไชย  ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดทำขยะมลูฝอยร่วมกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม  
(ประธานสภาฯ) Cluster ขอเชิญเลขาสภาฯ เปน็ผู้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมาย ครับ 
นายคมเพชร สุปะมา ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชมุชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟา้ตาม 
(นักจัดการงานทั่วไป) ประกาศรับซื้อไฟฟา้จากขยะชุมชนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) ระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลคง กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง จำนวน 142 แห่ง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดแบ่งกลุ่ม Cluster 
ในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยกำหนดให้กลุ่ม Cluster คง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 142 แห่ง ในเขต 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคง อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักรราช อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอบ้านเหลือ่ม 
อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอโนนแดง อำเภอประทาย 
อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย วัตถปุระสงค์ 
เพื่อให้เป็นไปตามการจัดแบ่งกลุม่ Cluster ของคณะกรรมการฯ 
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคงแ
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง 
รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่



น เร่ือง การจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกฝ่ายจึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือขึ้น สำหรับรายละเอียด 
ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  

นายศุภชัย พันธไชย ตามที่เจ้าหนา้ที่ได้สรุปชี้แจง มานั้น สมาชิกอาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ จึงขอให้ทุกท่าน 
(ประธานสภาฯ) ได้พิจารณาตามเอกสารด้วย หากมีข้อสงสัยหรือทักท้วงให้สอบถามได ้
นายอภินันท์ มโนรมย์ เรียนท่านประธานสภา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนั ของเรามีสถานทีท่ิ้งขยะอยู่แล้ว  
(ส.อบต. หมู่ 10) หากเราจะต้องนำขยะไปทิ้งยังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 

จะต้องเสียค่าใช้จา่ยในการขนสง่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะด้วย ผมคิดวา่นา่จะมีราคาแพง 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาของตำบลดอนมันเรา  

นายสัมฤทธิ์ คำยาง เรียนท่านประธานสภา ผมขอเพิ่มเติมท่านอภินนัท์ เนื่องจากโครงการนี้หากสภามีมติเห็นชอบจะ 
(ส.อบต. หมู่ 10) เป็นความผูกพนัตามกฎหมาย 

ซึ่งหากมีการให้ทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อรถขนขยะที่มีมาตรฐานที่มีราคาแพงก็อาจกระทบต่องบประ
มาณการพัฒนา ผมจึงเห็นว่าสภา อบต.ควรที่จะรับทราบเปน็เบือ้งต้นก่อน จนกว่ากลุ่ม Cluster 
หรือ  คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา 
จะมีแนวทางการปฏบิัติทีช่ัดเจนก่อน 
จึงค่อยนำเร่ืองนี้มาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังต่อไป  

นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะเสนอ เป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม           รับทราบ 

4.2 นายอุทัย สุวิชา ขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  
นายศุภชัย พันธไชย เชิญท่านอุทัย สุวิชา เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงต่อสภาด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นายอุทัย สุวิชา เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผมนายอุทัย สวุิชา สมาชิก อบต. ม.5 
(ส.อบต. หมู่ 3) และเป็นเลขานุการสภา ผมขออนุญาต 

ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เนื่องจากมีกิจธุระสว่นตวัมาก 
ไม่มีเวลาในการทำหนา้ที่เลขาสภา จึงขอให้สภาอนุญาตด้วยครบั 

นายศุภชัย พันธไชย ตามพ.ร.บ. สภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2552 มาตรา 57 วรรคสอง กำหนดให้เลขานุการสภา อบต. พ้นจากตำแหนง่เมื่อสภา อบต. 

มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม    มติเห็นชอบให้พ้นตำแหน่ง  18 เสียง 

  มติไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 

4.3 เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง 
นายศุภชัย พันธไชย เมื่อเลขานุการสภา อบต. พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภา อบต. ก็ให้เลือกเลขานุการสภา  
(ประธานสภาฯ) อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสภา อบต. ที่มีขึ้นคราวแรก นับแต่วันที่ตำแหน่งวา่งลง 

กรณีนี้สภา อบต. ได้มีมติให้เลขานุการสภา อบต.พ้นจากตำแหน่งแล้ว สภา อบต. 
ก็สามารถเลือกเลขานุการสภา อบต. แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคร้ังนี้ เลยครับ 



ที่ประชุม   รับทราบ 
นายศุภชัย พันธไชย ระเบียบที่เก่ียวข้องคือ  1.พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไข 
(ประธานสภาฯ) เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 มาตรา 57 วรรคแรก 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนหนึ่งเปน็เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยมีหน้าที่รบัผิดชอบงานธุรการและ จัดการประชุมและงานอื่นๆ ตามทีป่ระธานสภาฯ 
ได้มอบหมาย 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2/2554 ข้อ 8 ข้อ 13  
ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ทา่นเห็นสมควรเปน็เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน 
ขอเชิญเสนอชื่อได้ครับ ที่ประชมุ  

นายอุทัย สุวิชา  ผมเสนอชื่อ สิบเอกประทปี ปริเวสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เปน็ 
ส.อบต.หมู่ 5  เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลดอนมนั 
ผู้รับรอง   ที่ประชุม - มผีู้รับรอง 2 ท่านคือ  1.นายอภินันท์ มโนรมย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  

2.นายแรม คุม้กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาทา่นใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะเปน็เลขานุการสภา อบต.ดอนมัน อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม  
นายศุภชัย พันธไชย เมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติม ผมถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้ สิบเอกประทีป ปริเวสังข์ 
(ประธานสภาฯ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 

และเมื่อสภามีมติได้เลือกเลขานกุารสภา อบต.ดอนมันแล้ว ก็ขอให้ทำหน้าที่ เลขานุการสภาตอ่ไป 
ที่ประชุม   รับทราบ  

4.4 พิจารณาโครงการ/แผนงาน เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 
นายศุภชัย พันธไชย การพิจารณาโครงการ/แผนการที่อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) ประจำปี 2563 ขอให้สมาชิกสภา เสนอได้เลยครับ ทั้งนีโ้ครงการจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นางทองมา เสนอกลาง เรียนท่านประธานสภา ดิฉันเสนอการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. เหตุผล คือ จากปีงบประมาณที ่
(ส.อบต.ม.3) ผ่านมาการพัฒนาทุกหมู่บ้านนัน้ได้รับการพัฒนาไปมากพอสมควรแล้ว 

รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการพฒันาหมูบ่้านก็มาก 
จึงเห็นควรพัฒนาอาคารสำนักงานเพื่อให้มีพื้นที่บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งจะไดป้ระโยชนท์ั้งองค์กร ผู้ปฎิบัติการ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการค่ะ 

นายมานพ บุไธสง เรียนท่านประธานสภา ผมเห็นด้วยกับท่านทองมา แต่การก่อสร้างอาคารสำนักงานต้องใช้ 
(ส.อบต.ม.1) งบประมาณมาก หากเกิดความเดือดร้อน กับประชาชนเราจะแก้ปัญหาอย่างไร 

เมื่องบประมาณนั้นจะต้องมากอ่สร้างอาคาร ซึ่งอาจใชง้บประมาณจำนวนมากครับ 
สิบเอกประทปี ปริเวสังข ์  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา การก่อสร้างอาคารสำนักงาน การใช้งบประมาณนั้น 
(นายก อบต.) ใช้งบประมาณประจำปีมากก็จรงิครับ แต่หากเกิดความเดือดร้อน 

กับประชาชนเราจะสามารถแก้ปัญหาไดโ้ดย ใช้เงนิสะสม ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ 



ซึ่งในปีทีผ่่านมาเราใช้จา่ยงบประมาณจา่ยเงินสะสมโดยผา่นสภาแห่งนี้ครับ 
ซึ่งการใช้จ่ายเงนิสะสมนัน้ก็จะขึน้อยู่กับสถานการเงินการคลัง ครับ  

นายศุภชัย พันธไชย ผมขอสรุปนะครับ หากเราเลือกการก่อสร้างอาคาร การพัฒนาตามหมู่บ้านตามงบประมาณปกติอาจ 
(ประธานสภาฯ) ไม่ได้ดำเนินการ แต่หากประชาชนเดือดร้อนก็สามารถที่จะนำเงนิสะสมมาดำเนินการได้ 

จึงไม่ต้องห่วงในประเด็นนี้ครับ 
เพราะฉะนัน้ผมจะขอมติเพื่อเห็นชอบการพิจารณาโครงการ/แผนการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 ได้แก่โครงการก่อสร้างอาคาร 
ขอมติเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม    มติเห็นชอบให้พ้นตำแหน่ง  18 เสียง 
  มติไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

งดออกเสียง    1  เสียง 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.1การลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบล ราย นายพันเทพ บุไธสง 
 นายศุภชัย พันธไชย มีเร่ืองแจ้งต่อสภา คือการลาออกจากราชการของพนักงานสว่นตำบลราย นายพนัเทพ บไุธสง  
(ประธานสภาฯ) :ซึงการลาออกของท่านก็เพราะได้รับการเรียกบรรจุไปเปน็ข้าราชการครู ที่จังหวัดสุรนิทร์ 

ทั้งนี้จะมผีลวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 
หากสมาชิกทา่นใดมีความรักความผูกพันอยากไปส่งทา่นก็ขอให้นัดหมายผา่นทีผ่มไดผ้มจะได้ประสา
นวันเวลาอีคร้ังหนึ่งครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอความเห็นหรือมีเรื่องแจ้งต่อสภาหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายบุญทา จูมเกษ เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง บา้นลิน้ฟ้า หมู่ที่ 9 ชำรุด 2 จุดครับ  
(รองประธานสภาฯ) 
นายภัทร วงศ์ละคร เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนครับ กองช่างได้นำแบบฟอร์มเพื่อรับ 
(ผอ.กองช่าง) แจ้งการชำรุดของไฟฟา้ เพื่อให้ผู้นำได้กรอกข้อมูลการชำรุด ว่าแต่ละบา้นชำรุดก่ีจุด กี่หลอด ดงันั้น 

หลังปิดประชุมสภาแล้ว หากหมู่บ้านใดไฟฟา้ชำรุดขอให้ท่านได้กรอกแบบฟอร์ม 
เพื่อให้เป็นหลักฐานในการซ่อมแซมต่อไปครับ  

นายศุภชัย พันธไชย มีสมาชิกสภาทา่นใดมีเร่ืองแจ้งหรือประเด็นชี้แจงต่อต่อที่ประชมุสภาอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มี 
(ประธานสภาฯ) ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ 
 
ปิดประชุม เวลา  12.30 น. 
 

 สิบเอก ประทีป ปริเวสังข์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (ประทปี ปริเวสังข์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตำบลดอนมนั  
 

 ศุภชัย  พันธไชย  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 



            (นายศุภชัย  พันธไชย)                          
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 



 

เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 

เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงชื่อ)            สัมฤทธิ์  คำยาง 
 ( นายสัมฤทธิ์  คำยาง ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงชื่อ)              อภินันท์  มโนรมย์ 
             ( นายอภินันท์  มโนรมย์ ) 
                                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

    (ลงชื่อ)             จรีณะ  บุญเกิด 
               ( นายจีรณะ  บุญเกิด ) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที ่21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

(ลงชื่อ)            ศุภชัย  พันธไชย 
                                                         ( นายศุภชยั  พันธไชย )                 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 
 
 


